

Số: /BC-UBND

Bình Trung, ngày tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO

**Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở
năm 2022 và 2023 của UBND xã Bình Trung**
(Báo cáo phục vụ Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND huyện)

Thực hiện Kế hoạch số 61/KH-ĐGS ngày 29/02/2024 HĐND huyện Cao Lộc về Giám sát chuyên đề việc thực hiện “Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở”. UBND xã Bình Trung báo cáo như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Đặc điểm tình hình chung

Xã Bình Trung là xã vùng III của huyện Cao Lộc có tổng diện tích tự nhiên là 2.405,53 ha, nằm ở phía Tây của huyện Cao Lộc, có vị trí địa lý như sau:

- Phía Bắc giáp xã Hồng Phong, xã Phú Xá, xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc, xã Hoàng Văn Thụ của huyện Văn Lãng.
- Phía Nam giáp xã Khánh Khê, xã Đông Giáp của huyện Văn Quan.
- Phía Đông giáp xã Hoàng Đồng của thành phố Lạng Sơn.
- Phía Tây giáp xã Nhạc Kỳ của huyện Văn Lãng.

Địa bàn xã có quốc lộ 1B và đường ĐH 29 chạy qua. Đây là tuyến giao thông chính chạy qua xã, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao lưu, buôn bán, phát triển kinh tế, xã hội của xã.

Bình Trung có địa hình đặc trưng của khu vực miền núi phía Bắc và chủ yếu là đồi núi, núi đá vôi với độ cao trung bình là 120m so với mực nước biển, địa hình bị chia cắt mạnh bởi các dãy núi cao và hệ thống các sông, suối.

Dân số trung bình của xã là 3.256 người, số hộ là 724 hộ. Mật độ dân số bình quân 135 người/km². Công tác kế hoạch hóa gia đình được quan tâm, tỷ lệ tăng dân số ổn định qua các năm.

- Dân tộc: Chủ yếu là Tày, Nùng và một số ít dân tộc Kinh.

Người dân sống chủ yếu dựa vào hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp và chăn nuôi, đời sống ngày càng được cải thiện. Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo chiếm 26,07% (*trong đó hộ nghèo còn 63 hộ bằng 7,6%, hộ cận nghèo 158 hộ bằng 18,47%*). Tình hình trật tự an toàn xã hội trong những năm qua được đảm bảo, an ninh chính trị được giữ vững và ổn định.

2. Những thuận lợi và khó khăn trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở

Về thuận lợi: được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, cùng với sự phát triển về công nghệ thông tin nên việc người dân tiếp cận thông tin pháp luật được thuận tiện, dễ dàng hơn.

Về khó khăn: Công chức phụ trách công tác phổ biến, giáo dục pháp luật chưa được đào tạo về kỹ năng nên khả năng thuyết trình, phổ biến pháp luật chưa hấp dẫn người nghe. Khối lượng văn bản pháp luật nhiều mà các hình thức tuyên truyền chưa đa dạng, nên hiệu quả tuyên truyền chưa cao. Cơ sở vật chất phục vụ công tác phổ biến pháp luật chưa đảm bảo, hệ thống loa truyền thanh của xã chưa được đầu tư. Trình độ dân trí không đồng đều nên nhận thức pháp luật còn hạn chế. Kinh phí cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ. Công tác phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật chưa được thường xuyên, liên tục.

II. CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2022, 2023

1. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật

Triển khai các văn bản của cấp trên về công tác phổ biến giáo dục pháp luật, UBND xã đã ban hành các văn bản như:

Kế hoạch Số: 45/KH-UBND ngày 18/01/2022 về Triển khai công tác Tư pháp năm 2022.

Kế hoạch Số: 112/KH-UBND ngày 23/02/2022 về Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022.

Kế hoạch số: 113/KH-UBND ngày 23/2/2022 về Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại các thôn trên địa bàn xã Bình Trung năm 2022.

Kế hoạch số: 290/KH-UBND ngày 27/04/2022 về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh trên địa bàn xã năm 2022.

Kế hoạch số: 48 /KH-UBND ngày 31/01/2023 về Triển khai công tác Tư pháp năm 2023.

Kế hoạch số: 119 /KH-UBND ngày 27/02/2023 về Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn xã năm 2023.

Trong năm 2022 tổ chức Hội nghị tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức pháp cho đồng bào dân tộc thiểu số được 01 cuộc với 60 lượt người tham gia

Trong năm 2023 tổ chức Hội nghị tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức pháp cho đồng bào dân tộc thiểu số được 01 cuộc với 80 lượt người tham gia

UBND xã phân công 01 công chức tư pháp hộ tịch phụ trách theo dõi công tác PBGDPL, Hòa giải.

Hoạt động của đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên cũng được quan tâm, thường xuyên kiện toàn khi có sự thay đổi về nhân sự. Hiện tại đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật xã gồm có 21 người, gồm các công chức chuyên môn xã, trưởng công an xã, trưởng các đoàn thể, các nhà trường. trong đó 16/21 có trình độ đại học, 02 có trình độ trung cấp. Nhìn chung các tuyên truyền viên đều có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, hướng dân công dân tận tình trong các lĩnh vực chuyên môn. Đội ngũ hòa giải viên có 63 người được kiện toàn từ những người có trách nhiệm, nhiệt tình như các bí thư chi bộ trưởng thôn, trưởng các chi hộ, người uy tín... kịp thời hòa giải các vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp trong nhân dân từ đó hạn chế được tình trạng đơn thư vượt cấp, kéo dài. Hằng năm UBND xã nhận được các tài liệu do cấp trên cấp đều phát cho các thôn đầy đủ, đồng thời thanh toán thù lao hòa giải vụ việc cho các hòa giải viên theo quy định.

2. Kết quả công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật

Trong năm 2022, 2023 UBND xã đã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể xã tập trung tuyên truyền về công tác phòng chống dịch Covid-19 lưu động tại các thôn. Bên cạnh đó cũng phổ biến tuyên truyền hơn 20 văn bản pháp luật như: Luật Đất đai, Luật Hộ tịch, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật trẻ em, Luật bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật cư trú, Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Khiếu nại tố cáo, nền tảng kinh tế số, Nghị định 91/2019/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định 04/2022/NĐ-CP, Nghị định 23/2015/NĐ-CP, Nghị định 82/2020/NĐ-CP, Nghị định 118/2021, Nghị định 37/2022/NĐ-CP, nghị định 19/2020/NĐ-CP, Nghị định 16/2022/NĐ-CP, nghị định 144/2021/NĐ-CP, nghị định 45/2022/NĐ-CP, Quyết định 25/2021/QĐ-Ttg...

Năm 2022 và 2023 Ủy ban nhân dân xã đã phối hợp với Phòng tư pháp huyện, các ban ngành, đoàn thể xã tham gia tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân tộc thiểu số với các văn bản liên quan trực tiếp đến người dân và các văn bản pháp luật mới được ban hành, sửa đổi như: Bộ Luật dân sự năm 2015; Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở; quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, lĩnh vực giao thông đường bộ...được 02 cuộc với 160 lượt người nghe.

Hoạt động phổ biến pháp luật còn được thực hiện trong quá trình tiếp công dân, giải quyết thủ tục hành chính bởi các công chức chuyên môn. Hưởng ứng ngày pháp luật 09/11 hằng năm UBND xã tiến hành treo khẩu hiệu tuyên truyền tại trụ sở UBND xã. Thường xuyên đăng tải các tin bài trên trang thông tin điện tử xã, qua các nền tảng facebook, zalo. Niêm yết tại trụ sở UBND, lồng ghép trong các buổi sinh hoạt thôn, sinh hoạt các tổ chức hội, tiếp xúc cử tri.

Năm 2022 kết quả tuyên truyền đến nhân dân trên địa bàn với 10 cuộc khoảng 750 người tham dự. Ngoài ra còn thông qua một số hình thức như: qua công tác tiếp công dân, tuyên truyền lưu động, tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh của xã, tuyên truyền lồng ghép qua các buổi họp thôn, phát tài liệu tuyên truyền, tuyên truyền trên trang thông tin xã. Kết quả tuyên truyền được khoảng 60 giờ phát thanh, tuyên truyền phối hợp được 10 cuộc tại thôn với khoảng 1.200 lượt người nghe. Đăng bài trên trang thông tin điện tử của xã, phát tờ rơi, tờ gấp 500 tờ, phát 80 quyển sách cho các tổ hòa giải về kỹ năng hòa giải, hỏi đáp pháp luật.

Năm 2023; Tuyên truyền qua facebook, zalo được 30 tin bài; Phối hợp mở được 01 hội nghị PBGDPL cho người dân tộc thiểu số có 80 người tham dự. Hưởng ứng ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, UBND xã đã chỉ đạo thực hiện các hoạt động tuyên truyền trong tiếp xúc cử tri, treo khẩu hiệu “Hiểu biết và chấp hành pháp luật là bảo vệ chính mình và cộng đồng, vì một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh” tại trụ sở UBND xã. Phối hợp với các trường học trên địa bàn xã tuyên truyền Pháp luật về trật tự an toàn giao thông, phòng chống ma túy, phòng chống các tệ nạn xã hội, phòng chống xâm hại trẻ em, bạo lực học đường, các quy định về phòng cháy chữa cháy đến các em học sinh, cán bộ giáo viên, phụ huynh học sinh được 2 cuộc với 300 lượt người tham dự.

III. CÔNG TÁC HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ NĂM 2022, 2023

1. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở

Thực hiện các văn bản của cấp trên về công tác hòa giải ở cơ sở. Hằng năm UBND xã kịp thời xây dựng và ban hành các kế hoạch để tổ chức thực hiện, ban hành quyết định phân công nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức. Trong đó phân công 01 công chức Tư pháp - Hộ tịch, 01 Công chức phụ trách công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, Chuẩn tiếp cận pháp luật. Bên cạnh đó cũng phối hợp với UBMTTQ Việt Nam xã rà soát kiện toàn đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở, hiện tại có 10 tổ hòa giải/10 thôn với 63 hòa giải viên trong đó 53 nam, 10 nữ đảm bảo mỗi tổ hòa giải đều có hòa giải viên nữ, hàng năm được kiện toàn khi có sự thay đổi về nhân sự ở các tổ. Các hòa giải viên được lựa chọn là những người có phẩm chất đạo đức, uy tín, nhiệt tình, được nhân dân ủng hộ. Các hòa giải viên được tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hòa giải ở cơ sở và cử đội thi tham gia hội thi hòa giải viên giỏi do huyện tổ chức.

2. Kết quả công tác hòa giải ở cơ sở

UBND xã đã chỉ đạo công chức tư pháp phối hợp chặt chẽ với UBMTTQ xã và tổ chức thành viên của mặt trận trong hoạt động hòa giải ở cơ sở như: Kiện toàn tổ chức, theo dõi, kiểm tra tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở; qua đó giới thiệu những người có đủ tiêu chuẩn để bầu làm hòa giải viên, miễn nhiệm các thành viên tổ hòa giải không đủ tiêu chuẩn; tạo điều kiện cho các thành viên của mặt trận tham gia xây dựng, củng cố tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở; gắn hoạt động hòa giải ở cơ sở với việc xây dựng và thực hiện các cuộc vận động, phong trào toàn dân đoàn kết ở địa phương. đưa kết quả thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở thành một tiêu chí trong đánh giá thực hiện cuộc vận động, góp phần động viên, tôn vinh, nhân rộng các mô hình, điển hình về hòa giải ở cơ sở. Tích cực phối hợp với chính quyền vận động nhân dân giải quyết các tranh chấp, mâu thuẫn trong gia đình, khu dân cư bằng biện pháp hòa giải, khuyến khích những thành viên của gia đình mình và những cá nhân có uy tín, có chuyên môn và kinh nghiệm hòa giải tham gia tổ hòa giải.

Kinh phí hàng năm cho công tác hòa giải ở cơ sở thực hiện theo Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND ngày 31/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về quy định mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở; Hướng dẫn số 1498/HDLN-STC- STP ngày 20/11/2015 của Sở Tài chính-Sở Tư pháp hướng dẫn chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở; Công văn số 1437/CV- UBND ngày 30/9/2016 của Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc về việc hướng dẫn chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở. Kinh phí cho công tác hòa giải được phân bổ hằng năm là 3.000.000 đồng. Ngoài ra nếu có chi thêm thì UBND xã cân đối từ ngân sách chi thường xuyên của xã.

Tổng số các vụ việc trong 02 năm có 36 vụ việc (năm 22 có 21 vụ, năm 23 có 15 vụ) các vụ việc đều được hòa giải ngay tại cấp thôn

IV. Đánh giá chung về công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở

1. Ưu điểm

Nhìn chung công tác BBGDPL, hòa giải ở cơ sở được cấp ủy, chính quyền quan tâm, phân công công chức phụ trách, kịp thời triển khai các văn bản của cấp trên. Sự phối hợp của Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể trong triển khai thực hiện công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở mang lại kết quả bước đầu đã củng cố mối quan hệ tình làng nghĩa xóm, khôi đại đoàn kết toàn dân tộc mà còn hạn chế đáng kể tình trạng khiếu nại, tố cáo, kiến nghị đơn thư vượt cấp. Nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật của nhân dân ngày một nâng lên.

2. Tồn tại, hạn chế

- Công tác phổ biến giáo dục pháp luật chưa được thường xuyên. Chưa tổ chức được nhiều hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.
- Kinh phí hỗ trợ cho đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật của xã không có.

3. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế

- Một số đồng chí được giao nhiệm vụ kiêm nhiệm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật chưa chủ động nên phương pháp truyền đạt, khả năng liên hệ với thực tiễn còn hạn chế.

- Kinh phí phân bổ cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật không có, kinh phí cho công tác hòa giải ở cơ sở không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

V. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CÔNG TÁC PBGDPL, HÒA GIẢI CƠ SỞ TRONG THỜI GIAN TỚI

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phải gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, coi đó là một nội dung lãnh đạo, chỉ đạo và được cụ thể hóa trong kế hoạch công tác. Tiếp tục phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong công tác PBGDPL.

- Kịp thời kiện toàn đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên cơ sở khi có thay đổi về nhân sự.

- Tổ chức triển khai phải đồng bộ, thống nhất, nghiêm túc và thường xuyên đổi mới phương pháp, hình thức tuyên truyền cho phù hợp, hiệu quả.

- Thường xuyên liên hệ với các tổ hòa giải ở cơ sở nếu có những vụ việc tranh chấp phức tạp, kịp thời phân công các công chức chuyên môn hỗ trợ, trực tiếp tham gia hòa giải ngay tại cơ sở.

VI. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Đề nghị cấp trên quan tâm mở các lớp bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức trong tổ tuyên truyền viên pháp luật xã để công tác tuyên truyền PBGDPL có hiệu quả hơn; sớm thực hiện Nghị quyết số 18/2023/NQ-HĐND, ngày 08/12/2023 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn quy định nội dung chi, mức chi thực hiện công tác PBGDPL, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn,

Trên đây là báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở năm 2022 và 2023 của UBND xã Bình Trung./.

Nơi nhận:

- Văn phòng HĐND&UBND huyện;
- Phòng tư pháp huyện
- TT ĐU, TT HĐND xã;
- CT, PCT UBND xã;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Hà Minh Phú

